

โฆษกสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ฉบับที่ ๒๕/๒๕๕๗ ประจำวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗



มุขรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ดี มีคุณธรรม

โครงการธรรมศึกษา

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสภานิติศาสตร์ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมในโครงการธรรมศึกษาสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมี พระราชธรรมวาทิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แสดงธรรมเทศนาเรื่อง “สร้างองค์กรให้มีความสุขด้วยหลักธรรม”



สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานฯ

วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการมาธิการหมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๖ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และปาฐกถาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร และกลุ่มงานประธานรัฐสภา เพื่อรองรับภารกิจของประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการการเมืองและคณะทำงานการเมืองที่เกี่ยวข้อง” การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและเทคนิคให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและความสามัคคี ให้กับข้าราชการด้วยกัน



ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ

วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุวิจักขณ์ นาควิระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ ถึงบทบาทหน้าที่ของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หลักการทำงานในตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ระบบที่วิถีจิตตอลของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่



ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการหมายเลข ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุวิจักขณ์ นาควิระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗



ประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการหมายเลข ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓ นายฉลาด จันทรเดช ประธานชมรมช่างภาพการเมือง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพมาร่วมเป็นผู้ตัดสิน โดยมี นายสุวิจักขณ์ นาควัชรชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติมาร่วมสังเกตการณ์การตัดสินด้วย ทั้งนี้ ผลการตัดสิน มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

- ◆ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกัลยา รักศิลป์ ชื่อภาพ “**ได้บุญและสวยงาม**”
- ◆ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายจามิกร ศรีคำ ชื่อภาพ “**สวดมนต์เริ่มต้นปีใหม่**”
- ◆ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์ ชื่อภาพ “**ร่วมใจสวดมนต์ เพื่อสิ่งดี ๆ ในชีวิต**”
- ◆ รางวัลชมเชย ได้แก่
 ๑. นายวิจิต ยังจิตร ชื่อภาพ “**มวลมหาพุทธศาสนิกชน**”
 ๒. นายเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์ ชื่อภาพ “**วิถีชาวพุทธ ต้อนรับปีใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์**”
 ๓. นายชาญวิทย์ อิศราสุวิภากร ชื่อภาพ “**สวดมนต์ขอพรปีใหม่**”
 ๔. นายพลิชฐ์ กิตติอมตทรัพย์ ชื่อภาพ “**สะท้อนธรรม**”
 ๕. นายสัญญาชัย บัวทรง ชื่อภาพ “**มาสวดมนต์ข้ามปีกับแม่**”
 ๖. นายรัฐพิงษ์ สุขไพบูลย์วัฒน์ ชื่อภาพ “**สวดมนต์ข้ามปี**”
 ๗. นายณัฐวุฒิ สายะสมิต ชื่อภาพ “**ก้าวข้ามวันใหม่ที่ดีกว่า**”
 ๘. นายประพันธ์ ไกรศักดิ์วัฒน์ ชื่อภาพ “**วัดสุทัศน์**”
 ๙. นายวินนิวัตร ไตรตรงสัตย์ ชื่อภาพ “**เส้นสายลายธรรม**”
- ◆ รางวัลชนะเลิศความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ นางสาวกัลยา รักศิลป์ ชื่อภาพ “**ได้บุญและสวยงาม**”

ทั้งนี้คณะกรรมการประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปีฯ กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลและจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ชนะการประกวด และภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถงอาคารรัฐสภา ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ นางสาวกัลยา รักศิลป์
ชื่อภาพ “ได้บุญและสวยงาม”

กิจกรรมรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน

วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี **นายสุวิจักขณ์ นาควัชรระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร** เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมรัฐสภาสัญจร เพื่อเด็กและเยาวชน ในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ประจำปี ๒๕๕๗ และมอบป้าย “มุมรัฐสภา” ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปจัดมุมรัฐสภาในห้องสมุดของโรงเรียน



นายสุวิจักขณ์ นาควัชรระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวว่า “กิจกรรมนี้จัดขึ้นต่อเนื่อง เป็นปีที่ ๖ โดยเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน **ส่งเสริมคนดี มีคุณธรรม นำการเมือง** ด้วยการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เริ่มจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างพลังเยาวชน ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประชาธิปไตยต่อไป พร้อมฝากเยาวชนให้ความสำคัญกับการเมือง ทั้งในเรื่องสิทธิหน้าที่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนที่ร่วมกิจกรรม จะนำความรู้ที่ได้ มาพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป”





ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐสภา

วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด โดยมีนายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา นายธงชัย ดุลยสุข กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา นายวรเศรษฐ์ อิสสระยังยืน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา และนางรัชนิพร ฝั่งประสบ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ๑ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วม การประชุมในครั้งนี้ด้วย



ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กรให้เป็นมืออาชีพ

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม คณะกรรมการบริหารหมายเลข ๓๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๓ นางพรณิภา เสริมศรี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์กรให้เป็น มืออาชีพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗



ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน

วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
กรมการหมายเลข ๓๕๐๑ อาคารรัฐสภา ๓ **นางบุษกร วรธนะภูติ**
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เพื่อพิจารณา
ติดตามการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด และพิจารณา
ร่างโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
กิจกรรมการประกวดรัฐสภาเยาวชน



ประชุมคณะกรรมการ บริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการหมายเลข ๓๕๐๑ ชั้น ๕
อาคารรัฐสภา ๓ **นายธงชัย ดุลยสุข รองเลขาธิการ**
สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร
ของราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่
ประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เพื่อ
พิจารณาเรื่องคณะกรรมการชุดศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอข้อมูลให้กับ นายวีรวิชัย
เมฆะเลิศสิทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
บัณฑิต ๕ ปี (หลักสูตรสถาปัตยกรรม) ชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชา
ครุศาสตร์ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม เพื่อนำไปศึกษาค้นคว้าประกอบการทำวิทยานิพนธ์
เรื่อง การวิเคราะห์คติไตรภูมิในงานรัฐสภาแห่งใหม่ โดยขอ
ข้อมูลเกี่ยวกับแบบทางสถาปัตยกรรม อาทิ ผังแม่บทโครงการ
ผังพื้นที่อาคารทุกชั้น รูปด้านอาคารทั้งสี่ด้าน และรูปตัดแนวยาว
ของอาคาร ทศนิยมภาพภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้ง
รายละเอียดงานศิลปกรรม - ศิลปะสถาปัตยกรรม ห้องโถงรัฐพิธี



ประชุมคณะกรรมการจัดกอล์ฟการกุศล

วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ๓๗๐๑ นายอนุวัต ตันติวงศ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้เข้าสวัสดิการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗



สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

วันเสาร์ที่ ๘ และวันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี นางบุษกร วรธนะภูติ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางนงนุชชีหะ ชัยสุวรรณ ที่ปรึกษาระบบงานด้านนิติบัญญัติ และนางสาวกัลยรัชต์ ขาวสำอางค์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิด "โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม" ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน



ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗

□ ความเป็นผู้นำการเข้าร่วมเป็นอาสาอาเซียน ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อยู่ในระหว่างคณะกรรมการประชาคมอาเซียนการพิจารณาหลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาอาเซียน ซึ่งคาดว่าจะประกาศได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์

□ สำนักการคลังและงบประมาณได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลของข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำผลการสำรวจไปจัดทำหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน และได้จัดทำแบบฟอร์มและส่งให้ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานฯ ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน (๑๐๐ ล้านบาท) กรอกรายละเอียด และจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ พิจารณาต่อไป

□ การขออัตรากำลังเพิ่มเติมของสำนักการคลังและงบประมาณ ในส่วนของพนักงานพัสดุ เพื่อรองรับโครงสร้างสำนักพัสดุต่อไป



ผลการดำเนินงานของสำนักงานรัฐสภาอุบลราชธานี

สำนักงานรัฐสภาอุบลราชธานี เป็น ๑ ใน ๖ แห่ง ที่ได้มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ๕ ภารกิจหลัก ดังนี้

- ❖ เป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยและสื่อสารทางการเมือง
- ❖ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ❖ รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
- ❖ เป็นศูนย์ประสานงานด้านนิติบัญญัติ
- ❖ เป็นศูนย์รวมการให้บริการในพื้นที่

ภารกิจที่ ๑ การเป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยและการสื่อสารทางการเมือง

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เพื่อเป็นการสำรวจแหล่งเรียนรู้และช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ สำหรับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานีเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรมศิลปากรจัดตั้งขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น ที่จะให้เป็นศูนย์ศึกษา อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น



วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ศึกษาดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ณ หมู่บ้านปะอาว ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี



วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เข้าเยี่ยมคารวะและขอความอนุเคราะห์ผู้บังคับการกองบินที่ ๒๑ ประชาสัมพันธ์สำนักงานรัฐสภาอุบลราชธานี โดยได้มอบเอกสารและแผ่นพับที่เกี่ยวข้องกับระบบงานรัฐสภา



วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศึกษาแหล่งความรู้ท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ณ วงดนตรีเพชรพิณทอง ในครั้งนี้ นายพนอด ดวงพร ผู้ก่อตั้งวงดนตรี ให้การต้อนรับ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดอุบลราชธานี



สำนักงานรัฐสภาอุบลราชธานี ออกประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสร้างเครือข่ายกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองอุบลราชธานี และสถานีวิทยุ ๙๖.๗๕



(ติดตามต่อได้ในฉบับหน้า)

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือธรรมนูญอาเซียน คืออะไร ?

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือธรรมนูญอาเซียน คืออะไร ?

ความสำคัญของกฎบัตรอาเซียนต่อประเทศไทย

กฎบัตรอาเซียน ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามพันธกรณีต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมหลักประกันให้กับไทยว่า จะสามารถได้รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การปรับปรุงการดำเนินงานและโครงสร้างองค์กรของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเสริมสร้างความร่วมมือทั้ง ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียนจะเป็นฐานสำคัญที่จะทำให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อความต้องการและผลประโยชน์ของรัฐสมาชิก รวมทั้งยกสถานะและอำนาจต่อรอง และภาพลักษณ์ของประเทศสมาชิกในเวทีระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเอื้อให้ไทยสามารถผลักดันและได้รับผลประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นด้วยตัวอย่างเช่น

- อาเซียนขยายตลาดให้กับสินค้าไทยจากประชาชนไทย ๖๐ ล้านคน เป็นประชาชนอาเซียนกว่า ๕๕๐ ล้านคน ประกอบกับการขยายความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า โครงข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับไทย



นอกจากนี้ อาเซียนยังเป็นทั้งแหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของไทย และไทยได้เปรียบประเทศสมาชิกอื่น ๆ ที่มีที่ตั้งอยู่ใจกลางอาเซียน สามารถเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมและขนส่ง

ของประชาคม ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคล ระหว่างประเทศสมาชิกที่สะดวกยิ่งขึ้น

- อาเซียนช่วยส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก การค้ามนุษย์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมอกควัน ยาเสพติด ปัญหาภาวะโลกร้อน และปัญหาความยากจน เป็นต้น



- อาเซียนจะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองของไทยในเวทีโลก และเป็นเวทีที่ไทยสามารถใช้ในการผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาของเพื่อนบ้านที่กระทบมาถึงไทยด้วย เช่น ปัญหาพม่า ในขณะที่เดียวกันความสัมพันธ์พหุภาคีในกรอบอาเซียนจะเกื้อหนุนความสัมพันธ์ของไทยในกรอบทวิภาคี เช่น ความร่วมมือกับมาเลเซียในการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนใต้



ที่มา กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เปรียบได้กับ “ธรรมนูญของอาเซียน” ซึ่งเป็นร่างสนธิสัญญาที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทำร่วมกัน เพื่อเป็นการวางกรอบกฎหมาย แนวปฏิบัติ ขอบเขต ความรับผิดชอบต่าง ๆ รวมทั้งโครงสร้างกฎหมายภายในประเทศ ให้เป็นไปภายใต้กฎหมายเดียวกัน



คณะกรรมการจัดทำโฆษกสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๑. โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษาและกรรมการ
๒. นายไพบุลย์ โคนทรงแสน
ที่ปรึกษาและกรรมการ
๓. นางบุษกร วรรณะภูติ
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษาและกรรมการ
๔. นายจิรพงศ์ วัฒนะรัตน์
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ที่ปรึกษาและกรรมการ
๕. นางนงนุชชีห์ ชัยสุวรรณ
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
ประธานกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
รองประธานกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักการพิมพ์
รองประธานกรรมการ
๘. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผลิตเอกสาร
กรรมการ
๙. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสื่อมวลชน
กรรมการ
๑๐. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานข่าวและประเมินผล
กรรมการ
๑๑. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบรรณาธิการ
และเทคโนโลยีจัดการพิมพ์
กรรมการ
๑๒. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานโรงพิมพ์
และสำเนาสิ่งพิมพ์
กรรมการ
๑๓. นายชัยยศ คูสุวรรณ
กรรมการ
๑๔. นางสาวจิรวดี บุษราคัม
กรรมการ
๑๕. นายสุรพันธ์ ธีระวันธุ์
กรรมการ
๑๖. นางสาวภคสมน มูลศาสตรสาทร
กรรมการ
๑๗. นางสาวอารีย์วรรณ พูลทรัพย์
กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวนวิรัตน์ ผ่านไกร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวทิพย์วิมล อ่อนกลิ่น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



หนังสือการ์ตูน “วิถีธรรมตามรอยพ่อ”

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำหนังสือการ์ตูน “วิถีธรรมตามรอยพ่อ” เพื่อมอบเป็นเอกสารเรียนรู้ให้กับเยาวชนตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งการจัดทำหนังสือการ์ตูนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

จัดกอส์ฟการกุศลชงถัวยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗

ณ สนามกอส์ฟ ักศคาค้า กอส์ฟ ักลบล จ.นครนายก

เพื่อนำรายได้เข้าสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยนำไปจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา ข้าราชการ สื่อมวลชน หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมแข่งขัน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป ถึงวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ **สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่**
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๑๗๙ ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๓๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๒๕



ขอเชิญทุกสำนัก

ร่วมส่งข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อจัดพิมพ์ลงในโฆษกสภาได้ที่ E-mail : kosoksan@parliament.go.th
พิมพ์ที่ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร